
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลถ  ารงค์ 
สมัยสามัญ สมัยท่ี 2 ครั งที ่1/2567 

เมื่อวันอังคาร ที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ.2567 
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลถ  ารงค์ อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี 

 
ผู้มาประชุม 
 

ผู้ไม่มาประชุม 
  -ไม่มี 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
 

ที ่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 
1 นายบรรพต  ก าไลแก้ว นายก อบต.ถ  ารงค์ บรรพต  ก าไลแก้ว 
2 นายบุญมี นิ่มนวล รองนายก อบต.ถ  ารงค์ บุญมี นิ่มนวล 
3 นางสาวน  าอ้อย สว่างยิ่ง รองนายก อบต.ถ  ารงค์ น  าอ้อย สว่างยิ่ง 
4 นายทองอยู่ พุกพวง เลขานุการนายก อบต.ถ  ารงค์ ทองอยู่ พุกพวง 
5 นายประสงค์ อ ามฤต ที่ปรึกษานายก อบต. ประสงค์ อ ามฤต 
6 นายชนะกันต์ โถแก้ว ที่ปรึกษานายก อบต. ชนะกันต์ โถแก้ว 
7 นายมานพ ทองเก่า ที่ปรึกษานายก อบต. มานพ ทองเก่า 
8 นายกฤษณะ เข็มกลัด ผู้ใหญ่บ้าน หมุ่ที่ 5 กฤษณะ เข็มกลัด 
9 นายบรรยงค์ เอ่ียมสิน ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 6 บรรยงค ์เอ่ียมสิน 
10 นางเอื อจิตต์ ภู่เงิน หน.ส านักปลัด เอื อจิตต์ ภู่เงิน  
11 นางอนงค์นาถ พุทธิกรณ์ ผอ.กองคลัง อนงค์นาถ พุทธิกรณ์ 
12 นายสมชาติ จันทร์งาม ผอ.กองช่าง สมชาติ จันทร์งาม 
13 นางสาวภัคจิรา ผุดผ่อง นักทรัพยากรบุคคล ภัคจิรา ผุดผ่อง 
14 นางสาววรรณา ทั่งทอง ผช.จนท.ประชาสัมพันธ์ วรรณา ทั่งทอง 

 
 

ล าดับที่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 

1 นายบุญยืน ดีมาก ประธานสภา อบต. บุญยืน ดีมาก 

2 ร้อยโทสายัญ กระทุ่มแก้ว รองประธานสภาฯ สายัญ กระทุ่มแก้ว 

3 นายอ านวย เปี่ยมสิน สมาชิกสภาฯ หมู่ 2 ต.ถ  ารงค์ อ านวย เปี่ยมสิน 

4 นายศราวิณ จับใจ สมาชิกสภาฯ หมู่ 4 ต.ถ้รงค์ ศราวิณ จับใจ 

5 นายประสิทธ์ ดอกนางแย้ม สมาชิกสภาฯ หมู ่5 ต.ถ  ารงค์ ประสิทธิ์ ดอกนางแย้ม 

6 นายมุขพล สว่างยิ่ง สมาชิกสภาฯ หมู่ 6 ต.ถ  ารงค์ มุขพล สว่างยิ่ง 

7 พันจ่าเอกวีระศักดิ์ มั่นการ เลขานุการสภาฯ วีระศักดิ์ มั่นการ 
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      เริ่มประชุมเวลา  09.50 น. 
  เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว  เลขานุการสภาฯ เชิญประธานสภาฯจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย  และเชิญ
กล่าวเปิดการประชุมสภาฯ ตามระเบียบวาระต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี  1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 1.1  การเปิดประชุมสภา อบต.สมัยสามัญ สมัยท่ี 2 ประจ าปี 2567 

นายบญุยืน ดีมาก ประธานสภาฯ - ด้วยสภา อบต.ถ  ารงค์ ได้ก าหนดให้มีการประชุมสภาฯสมัยสามัญ 
สมัยที่ 2 ประจ าปี 2567  ระหว่างวันที่ 1-15 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 จึงได้เรียกประชุมในวันนี  วันที่ 7 
พฤษภาคม 2567  

ที่ประชุม - รับทราบ – 
 1.2 เรื่อง การแต่งตั ง รองนายกฯ และเลขานุการนายก อบต. คนใหม่  
 นายบุญยืน ดีมาก ประธานสภาฯ – ด้วยนายกองค์การบริหารส่วนต าบลถ  ารงค์ ได้มีการแต่งตั งรอง
นายกองค์การบริหารส่วนต าบล และเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ชุดใหม่ ขอเชิญ แนะน าตัวให้ที่
ประชุมทราบ 
 (รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ทั ง 2 ท่าน และเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ได้
แนะน าตัวให้ที่ประชุมทราบ) 

ที่ประชุม - รับทราบ – 
  
ระเบียบวาระท่ี  2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ครั งที่แล้ว 

นายบุญยืน ดีมาก ประธานสภาฯ - ขอให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลถ  ารงค์  ได้พิจารณา
ตรวจรายงานการประชุมสภา อบต.ถ  ารงค์ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั งที่ 1 /2567 เมื่อวันที่ 12 มีนาคม  พ.ศ. 
2567 ตามเอกสารที่แจกให้  มีท่านใดที่ต้องการแก้ไข หรือเพ่ิมเติมข้อความ ขอเชิญเสนอได้เลยครับ  ถ้าไม่มีผม
ขอมติที่ประชุมสภาฯ เพ่ือรับรองรายงานการประชุม ด้วย ขอเชิญลงมติครับ 

มติที่ประชุม  ได้พิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาฯ  อย่างเป็นเอกฉันท์ 
 
ระเบียบวาระท่ี  3 เรื่อง  เสนอเพื่อทราบ/พิจารณา 
 3.1 ขอความเห็นชอบในการใช้พื นที่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ (ป่าถ  ารงค์และหนองช้างตาย  เพื่อปัก
เสาพาดสายไฟฟ้าในเขตต าบลถ  ารงค์ 
 นายบุญยืน ดีมาก ประธานสภาฯ – ขอเชิญปลัดฯ ชี แจง  
 พันจ่าเอกวีระศักดิ์ ม่ันการ ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล – ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลถ  ารงค์ 
ได้รับเรื่องแจ้งจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาบ้านลาด ตามหนังสือ ที่ มท. 5307.46 กฟส.บลด./14497 ลงวันที่ 
1 เมษายน 2567 ความว่า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาบ้านลาด ได้ยื่นเรื่องราวขอผ่อนผันตามมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2563 ในกรณีที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้เข้าท าประโยชน์ในพื นที่ป่าไม้ก่อนได้รับอนุญาต 
โดยการไฟฟ้าฯได้ปักเสาพาดสายระบบผ่านในพื นที่ต าบลถ  ารงค์ ซึ่งอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ (ป่าถ  ารงค์และ
หนองช้างตาย) ดังนั น เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบของกรมป่าไม้ จึงให้องค์การบริหารส่วนต าบลถ  ารงค์ น าเข้าที่
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลถ  ารงค์  เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ พร้อมทั งแจ้งให้การไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคสาขาบ้านลาดทราบต่อไป 
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 ข้อกฎหมาย/ระเบียบ 
 1) พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2507 มาตรา 13/1 ในกรณีที่ส่วนราชการและหน่วยงานของ
รัฐมีความประสงค์จะใช้พื นที่บางแห่งในเขตป่าสงวนแห่งชาติเป็นสถานที่ปฏิบัติงานหรือเพ่ือประโยชน์ ของรัฐ
อย่างอ่ืน ให้อธิบดีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพิจารณาการใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ มี
อ านาจประกาศก าหนดบริเวณดังกล่าวเป็นบริเวณท่ีทางราชการใช้ประโยชน์ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติได้ ฯลฯ 
 การใช้พื นที่ตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขท่ีคณะกรรมการพิจารณาการใช้
ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติก าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา  
 2) ระเบียบคณะกรรมการพิจารณาการใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ 
และเงื่อนไข การขออนุญาตและการอนุญาตให้เข้าท าประโยชน์หรืออยู่อาศัยในเขตป่าสงวนแห่งชาติ  พ.ศ.2565 
หมวด 1 การขออนุญาต ข้อ 7 วรรค 14 ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่ ได้รับการผ่อนผันตามมติ
คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2563 และมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2564 ให้ยื่นเอกสาร 
ดังนี   
  -ฯลฯ- 
 (4) หลักฐานการแจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีป่านั นตั งอยู่ทราบ 
  -ฯลฯ- 
 จากข้อกฎหมายข้างต้น การที่หน่วยงานของรัฐจะใช้พื นที่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติกระท าการใดๆ ต้องมี
หลักฐานที่แสดงว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ป่านั นตั งอยู่ ได้รับทราบ แล้ว  ดังนั น จึงได้เสนอให้ที่ประชุมได้
พิจารณา  
 นายบุญยืน ดีมาก ประธานสภาฯ –จากที่ปลัดฯได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบ มีท่านใดต้องการสอบถาม
เพ่ิมเติม หรือไม่ ถ้าไม่มี กระผมขอมติที่ประชุม  
 มติที่ประชุม –ที่ประชุมรับทราบ และเห็นชอบให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาบ้านลาด ปักเสาพาดสาย
ระบบผ่านในพื นที่ต าบลถ  ารงค์ ซึ่งอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ (ป่าถ  ารงค์และหนองช้างตาย) ได้ จ านวน 6 : 0 
เสียง   
 3.2 การเปลี่ยนแปลงค าชี แจงการจัดซื อครุภัณฑ์ 
 นายบุญยืน ดีมาก ประธานสภาฯ -ขอเชิญเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบชี แจง 
 พันจ่าเอกวีระศักดิ์ ม่ันการ ปลัด อบต.ฯ –ด้วยได้รับแจ้งจากกองคลังว่า ตามข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2567 งานบริหารงานคลัง งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ค่าครุภัณฑ์ส านักงาน จัดซื อตู้เหล็ก 
แบบ 2 บาน รายละเอียดตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ ส านักงบประมาณเดือนธันวาคม 2565  เนื่องจากในระหว่าง
การจัดท างบประมาณอยู่ในช่วงเดือน กรกฎาคม 2566 ซึ่งช่วงดังกล่าว ส านักงบประมาณยังไม่ประกาศใช้บัญชีราคา
มาตรฐานฉบับใหม่ จึงได้ใช้ราคาค่าครุภัณฑ์ตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ เดือนธันวาคม 2565 เพ่ือขออนุมัติ ต่อมา
เมื่อองค์การบริหารส่วนต าบลถ  ารงค์ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2567 ไปแล้ว 
ส านักงบประมาณได้ประกาศใช้บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ฉบับใหม่ เมื่อเดือนธันวาคม 2566 ดังนั น ในการจัดซื อ
ครุภัณฑ์ อบต. ต้องด าเนินการจัดซื อให้เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑเดือนธันวาคม 2566  จึงจ าเป็นต้อง
แก้ไขค าชี แจงในการจัดซื อครุภัณฑ์ให้สอดคล้องกับบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ฉบับใหม่ (ธันวาคม 2566) ซึ่งตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 ข้อ 29 การแก้ไข
เปลี่ยนแปลงค าชี แจงงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน ที่ท าให้ลักษณะปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลง
สถานที่ก่อสร้าง ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น ดังนั น จึงขอเสนอสภาฯเพ่ือขออนุมัติเปลี่ยนแปลงค าชี แจง
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ดังนี   
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 แผนงานบริหารทั่วไป  งานบริหารงานคลัง งบลงทุน ประเภท ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน จัดซื อตู้
เหล็กแบบ 2 บาน จ านวน 12,000 บาท ตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ ส านักงบประมาณ เดือนธันวาคม 2565 
ขอเปลี่ยนแปลงเป็น ............ ตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ ส านักงบประมาณ เดือนธันวาคม 2566 จึงน าเรียนให้
ที่ประชุมได้พิจารณา 
 นายบุญยืน ดีมาก ประธานสภาฯ – ตามที่ปลัดฯได้ชี แจง ท่านใดมีข้อสงสัย และต้องการสอบถาม
เพ่ิมเติม หรือไม่ หากไม่มี กระผมจะขอมติที่ประชุม ก่อนลงมติขอให้ฝ่ายเลขาฯนับจ านวนสมาชิกผู้เข้าประชุมว่า
ครบองค์ประชุมหรือไม่  
 (เลขานุการสภา นับจ านวนสมาชิกสภาฯที่อยู่ในห้องประชุม ปรากฏว่า ครบองค์ประชุม) 
 นายบุญยืน ดีมาก ประธานสภาฯ – ต่อไปเป็นการลงมติ  
 -ท่านใดท่ีเห็นชอบให้เปลี่ยนแปลงค าชี แจงงบประมาณได้ ขอให้ยกมือ (ยกมือ 6 ท่าน )  
 -ท่านใดที่ไม่เห็นชอบให้เปลี่ยนแปลงค าชี แจงงบประมาณ ให้ยกมือ (ไม่มีผู้ยกมือ)  
 มติที่ประชุม –เห็นชอบให้เปลี่ยนแปลงค าชี แจงงบประมาณได้ จ านวน 6 : 0 เสียง   
 3.3 การรับโอนการบริหารกิจการประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านหนองช้างตาย 
 นายบุญยืน ดีมาก ประธานสภาฯ – ขอเชิญผู้เกี่ยวข้องได้ชี แจง 
 พันจ่าเอกวีระศักดิ์ ม่ันการ ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล – ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลถ  ารงค์ 
ได้รับแจ้งจากคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 (นายบรรยง เอ่ียมสิน ผู้ใหญ่บ้าน, นายมานพ กัณฑบุตร, นาย
ศุภณัฐ แก้วถาวร, นายมี ทองพูล, นายสุทิน ชมภูทอง) ว่า มีความประสงค์ที่จะโอนกิจการประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 
6 บ้านหนองช้างตาย ให้องค์การบริหารส่วนต าบลถ  ารงค์ เป็นผู้รับผิดชอบและดูแลกิจการประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 
6 เนื่องระบบประปาเกิดการช ารุดเสียหาย ไม่สามารถด าเนินการซ่อมแซมได้เพราะขาดงบประมาณในการ
ด าเนินการ ประกอบกับน  าประปาบาดาลซึ่งเป็นแหล่งผลิตน  าดิบ มีไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้ใช้น  า 
คณะกรรมการประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 จึงมีความเห็นให้โอนการด าเนินการกิจการประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 ให้
องค์การบริหารส่วนต าบลถ  ารงค์เป็นผู้ดูแลและบริหารกิจการประปาหมู่บ้าน  ต่อไป 
 ข้อกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการ 
 - ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน ส่วนที่  3 การ
จ าหน่าย ข้อ 157 (3) โอน 
 - ตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง 
ที่ กค (กวจ) 0405.2/020147 ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2561 เรื่อง ข้อหารือแนวทางปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ
การจัดซื อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ได้กล่าวเกี่ยวกับกรณีที่มีผู้อุทิศพัสดุให้เป็นกรรมสิทธิ์แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น หรือให้สิทธิอันเกี่ยวกับพัสดุหรือมอบให้เป็นผู้ดูแลพัสดุ ไว้ว่า 1. ตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ ข้อ 
4 (3) ก าหนดให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐของราชการส่วนท้องถิ่น หมายถึง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
นายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนต าบล ซึ่งเป็นผู้มีอ านาจสูงสุดขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล 
และองค์การบริหารส่วนต าบล ตามล าดับ ดังนั น กรณีที่มีผู้อุทิศพัสดุให้เป็นกรรมสิทธิ์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น หรือให้สิทธิอันเกี่ยวกับพัสดุหรือมอบให้เป็นผู้ดูแลพัสดุ จึงเป็นอ านาจของหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ 
 อย่างไรก็ดี เนื่องจากการรับเอาพัสดุที่มีผู้อุทิศให้เป็นกรรมสิทธิ์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือให้
สิทธิอันเกี่ยวกับพัสดุหรือมอบให้เป็นผู้ดูแลพัสดุ กรณีที่มีเงื่อนไขหรือมีภาระติดพันจะส่งผลกระทบต่อการใช้จ่าย
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วย ซึ่งการพิจารณางบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็น
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อ านาจของสภาท้องถิ่น จึงมีความจ าเป็นต้องก าหนดให้สภาท้องถิ่นมีอ านาจในการพิจารณาให้ความเห็นชอบใน
เรื่องดังกล่าวด้วย 
 ดังนั น จากหนังสือข้างต้น การรับเอาพัสดุ หรือรับมอบทรัพย์สิน ที่มีเงื่อนไขหรือมีภาระติดพันจะส่งผล
กระทบต่อการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงต้องให้สภาฯ ให้ความเห็นชอบด้วย ดังนั น 
กรณีท่ีกล่าวข้างต้น จึงได้เสนอให้สภาฯได้พิจารณา 
 นายบุญยืน ดีมาก ประธานสภาฯ – ตามที่ปลัดฯได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบ มีท่านใดต้องการที่จะ
สอบถามเพ่ิมเติม หรือไม่ ถ้าไม่มี กระผมจะขอมติที่ประชุม ก่อนลงมติขอให้ฝ่ายเลขาฯนับจ านวนสมาชิกผู้เข้า
ประชุมว่าครบองค์ประชุมหรือไม่  
 (เลขานุการสภา นับจ านวนสมาชิกสภาฯที่อยู่ในห้องประชุม ปรากฏว่า ครบองค์ประชุม) 
 นายบุญยืน ดีมาก ประธานสภาฯ – ต่อไปเป็นการลงมต ิ 
          ท่านใดที่เห็นชอบให้รับโอนกิจการประปาหมู่บ้าน หมู่ที่6 ให้องค์การบริหารส่วนต าบลด าเนินการ      
ขอให้ยกมือ(ยกมือ 6 ท่าน)   
 ท่านใดที่ไม่เห็นชอบให้รับโอนกิจการประปาหมู่บ้าน หมู่ที่6 ให้องค์การบริหารส่วนต าบลด าเนินการ 
ขอให้ยกมือ (ไม่มีผู้ยกมือ)  
 มติที่ประชุม –เห็นชอบให้องค์การบริหารส่วนต าบลถ  ารงค์รับโอนกิจการประปาหมู่บ้าน หมู่ที่6 มา
ด าเนินการ  จ านวน 6 : 0 เสียง 
 
ระเบียบวาระท่ี  4 เรื่องอ่ืนๆ 

นายบุญยืน ดีมาก ประธานสภาฯ -สอบถามว่า มีท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนๆหรือแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
อีกหรือไม่  หากไม่มีท่านใดเสนอเรื่องอ่ืน ๆ อีก   ผมขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพียงกันใน
วันนี  ผมขอปิดการประชุมแต่เพียงเท่านี    ขอบคุณครับ 
  

เลิกประชุมเวลา   12.00   น. 
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